

## มาเปลี่ยนสีผม..รับลมหนาว

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2552

## มาเปลี่ยนสีผม..รับลมหนาว



มาเปลี่ยนสีผม..รับลมหนาว (ไทยโพสต์)

ไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ทั้งสาวน้อย สาวใหญ่ ให้ความสนใจกันเป็นพิเศษกับการเปลี่ยนสีผม เพราะว่าการเปลี่ยนสีผมมีอิทธิพลทำให้หนุ่มสาวยุคใหม่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างและช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับใบหน้าได้มากขึ้น ซึ่งเทคนิคในการเลือกสีผมก็มีสารพัดวิธีตั้งแต่การเลือกสีผมให้เหมาะสมกับสีผิวและบุคลิก ผู้นำแฟชั่นด้านสีผมจากแดนปลาดิบอย่าง บิวทีน เลย์ของวัตเฮากลเม็ดเคล็ดลับการเสริมบุคลิกด้วยสีผมมาอัปเดตต้อนรับฤดูกาล Autumn- Winter 2009 เริ่มจากสีผมกับสีผิว



**ผิวขาวอมชมพู** สาวผิวสีนี้ดูมีสุขภาพดี สีมุมที่เหมาะสม คือ เจดสีบลอนด์ ควรเลือกสีบลอนด์ประกายหม่น หรือโทนน้ำตาลทอง และทองแดงประกายน้ำตาล แล้วเสริมด้วยการทำไฮไลต์โทนอ่อนกว่าหนึ่งระดับ เพื่อช่วยให้ผิวดูไม่ซีดเกินไป



**ผิวขาวอมเหลือง** สีผิวนี้ทำให้ใบหน้าดูซีดเซียวหรือเหลืองถ้าไม่สดใส จึงควรเลือกทำสีผมโทนสีแดง เช่น ประกายม่วงเหลืองแดง น้ำตาลแดงประกายม่วง หรือแดงเข้มประกายแดง



**ผิวสองสีหรือสีน้ำผึ้ง** เหมาะกับผมโทนสีทอง เช่น สีส้ม น้ำตาลทองเคลือบประกายทอง สีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีเนื้อ หรือทำไฮไลต์สีน้ำตาลอ่อนไล่ระดับ เพื่อช่วยให้ใบหน้าดูสว่างขึ้น



**ผิวสีแทน** ผิวคล้ำหรือผิวสีเข้ม เหมาะกับผมสีน้ำตาลแก่ น้ำตาลช็อกโกแลต สีมอคค่า และควรเพิ่มประกายทองแดง หรือเพิ่มมิติด้วยไฮไลต์ไล่ระดับ เพื่อขับให้สีผิวไม่ดูคล้ำจนเกินไป

อาจารย์สถาพร อยู่โต แชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทย เจ้าของฉายา "แมกซ์ ยูเทิร์น" ได้มีเคล็ดลับการทำสีผมให้สวยและเหมาะกับบุคลิกมาฝากกันด้วย "เทรนด์สีผมที่กำลังมาแรงในช่วง Autumn/Winter นี้ สำหรับผู้หญิง คือ สีผมสไตล์ Vintage Boutique ในโทนสีบรอนด์ม่วง ที่จะช่วยขับให้ใบหน้าดูสวยสดใสและมีชีวิตชีวา"

"ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลอุดม โทนสีที่ว่านี้สามารถเข้าได้กับทุกสภาพสีผิว ส่วนคุณผู้ชายทั้งหลายช่วงนี้ สีมุมที่กำลังเทรนด์ คือ สีบรอนด์เทา หรือสีเทาหม่น ในสไตล์ Vintage Future ลักษณะของทรงผมจะเทรนด์ไปในสไตล์ยุค 80 ที่เน้นความเรียบง่าย ซึ่งสำหรับผู้หญิง ถ้าเป็นผมสั้นดูเปรี้ยว ๆ ก็ออกแนวสั้น เกรียน แต่ถ้ามยาวจะเป็นแบบที่ดูหวาน ๆ เซอร์ ๆ ในสไตล์โบฮีเมียน" กูรูผมคนดังกล่าวเสริม

คิดจะเปลี่ยนบุคลิกกันทั้งที ขอแนะนำว่าควรเริ่มจากการเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้เข้ากับบุคลิก จากนั้นค่อยมาเลือกทรงผม โดยปรึกษากับช่างผมถึงเทรนด์สีและทรงผมที่รับกับใบหน้า แค่นี้...คุณก็เปลี่ยนลุคเป็นคนใหม่ได้ภายในชั่วพริบตา!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

